



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. ๓๒๒, ๓๒๓ (๐ ๒๙๐๙ ๑๔๓๒)

ที่ อว ๐๖๓๐.๑๑/ ๙๕๗

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการฯ

เรียน อธิการบดี

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อหารือแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ นั้น จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

๒. คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และคณะกรรมการฯ มีมติดังนี้

๒.๑ หากมีกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ได้รับการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และขอยื่นผลงานทางวิชาการให้คณะกรรมการวิชาการประจำคณะที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง และคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งพิจารณา ขอเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศดังกล่าวแล้ว ต่อมาขอลาออกจากการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เห็นควรให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐานว่าพนักงานรายดังกล่าวได้ดำเนินการยื่นผลงานทางวิชาการถูกต้อง ครบถ้วน และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการประจำคณะที่มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดไว้หรือไม่ หากมีความถูกต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติดังกล่าว เห็นควรให้มีการพิจารณาเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศดังกล่าว ตั้งแต่วันที่มีการยื่นจนถึงวันที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นวันสุดท้าย

๒.๒ ให้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นรายกรณีไป ตามที่มีผู้ยื่นคำขอให้มีการทบทวน ซึ่งการพิจารณาในครั้งนี้อาจมีผลผูกพันกับการพิจารณาที่ผ่านมา

๒.๓ หากเป็นปัญหาข้อกฎหมาย อาจมอบให้งานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๙๗๖ อรรถพร

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฯ